





THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN

LƯU TIẾN DŨNG

	Luật sư thành viên, Công ty Luật YKVN (Hà Nội)
	Hà Nội, Việt Nam
	dzung.luu@ykv-law.com
	Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nga



Lĩnh vực chuyên môn

Giải quyết tranh chấp, Trọng tài, Nhượng quyền thương mại

Giới thiệu chung

Luật sư Tiến sỹ Lưu Tiến Dũng, nguyên Thư ký Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, là luật sư thành viên chuyên về tranh tụng và trọng tài của YKVN. LS. TS. Dũng có hơn 30 năm kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại và xây dựng phức tạp. Khi còn làm việc tại Tòa án nhân dân tối cao, LS. TS. Dũng đã tham mưu cho Chánh án tối cao trong việc xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm nhiều vụ tranh chấp phức tạp và tham gia Tổ giúp việc biên tập Hiến pháp 1992, soạn thảo Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự đầu tiên của Việt Nam.

LS. TS. Dũng hiện là Phó Chủ tịch của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC).

Năm 2023, LS. TS. Lưu Tiến Dũng là người đầu tiên không phải là công chức nhà nước được Hội đồng Tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia lựa chọn và đề cử bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Năm 2020, LS. TS. Dũng là luật sư đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được Tạp chí Asian Legal Business (ALB) bình chọn là một trong 15 luật sư tranh tụng xuất sắc nhất Châu Á.

Từ năm 2002-2007, LS. TS. Dũng được Tổng Thư ký Liên hợp quốc bổ nhiệm làm viên chức của UNDP phụ trách các chương trình về cải cách pháp luật và tư pháp tại Việt Nam.

Tại YKVN, LS. TS. Dũng đã đại diện/tư vấn cho một số tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong nhiều tranh chấp hợp đồng và tranh chấp thương mại có giá trị nhiều triệu đô la Mỹ trước Tòa án Việt Nam, cũng như theo thủ tục tố tụng trọng tài VIAC, SIAC, Luân Đôn, ICC, và GAFTA Mỹ. LS. TS. Dũng cũng từng là luật sư bào chữa cho một cựu bộ trưởng của Việt Nam trong một vụ án kinh tế phức tạp trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Do có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng và trọng tài, LS. TS. Dũng là một trong những trọng tài viên thường xuyên được lựa chọn tại VIAC. Gần đây, LS. TS. Dũng được Tòa án Trọng tài quốc tế ICC chỉ định là trọng tài viên tham gia giải quyết tranh chấp giữa một nhà thầu nước ngoài

với một cơ quan của Chính phủ Việt Nam.

Ngoài ra, LS. TS. Dũng cũng là một trong những hòa giải viên đầu tiên của Việt Nam được Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) tại Luân Đôn công nhận. LS. TS. Dũng cũng đang thỉnh giảng tại một số cơ sở đào tạo luật.

LS. TS. Dũng được Tạp Chí Chambers Asia vinh danh là luật sư xếp hạng nhất về giải quyết tranh chấp tại Việt Nam trong nhiều năm qua và gần đây nhất là năm 2023. Năm 2019, LS. TS. Dũng được Benchmark Litigation Asia – Pacific ghi nhận là Luật sư của năm, và một vụ kiện mà LS. TS. Dũng là Trưởng nhóm luật sư bào chữa được bình chọn là Vụ việc tiêu biểu của năm.

Từ năm 2020 đến nay, LS. TS. Dũng được Tạp chí Asia Business Law Journal vinh danh trong bảng xếp hạng 100 luật sư hàng đầu của Việt Nam.

Quá trình đào tạo

1989	Cử nhân Luật, Đại học Quốc gia Kuban, Liên xô (cũ)
2000	Thạc sỹ Luật, Đại học Iowa, Hoa Kỳ
2009	Học giả Draper Hills, Viện Nghiên cứu quốc tế Freeman Spogli, Đại học Stanford, Hoa Kỳ
2011	Tiến sỹ Luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội

Đoàn Luật sư và Hiệp hội Nghề nghiệp

- Đoàn Luật sư Hà Nội
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Phó Chủ tịch)
- Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (Trọng tài viên)
- Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Trọng tài viên)
- Ủy ban Quốc gia Hiệp hội Luật các nước ASEAN của Việt Nam (Ủy viên)
- Hòa giải viên được Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả của Anh Quốc công nhận
- Trung tâm Hòa giải Việt Nam (Hòa giải viên)
- Khoa Luật – Trường Đại học Văn Lang (Giảng viên thỉnh giảng)

Truy cập xem thông tin đầy đủ và cập nhật tại:

<https://ykv-n-law.com/vi/lawyers/luu-tien-dzung/#deals>